

VĂN PHÒNG GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

HỖ TRỢ BẠN ĐỂ GIÚP CHO HỌ...

...XÂY DỰNG NĂNG LỰC ĐỂ PHỤC VỤ NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật thuộc Văn phòng giúp đỡ nạn nhân của tội phạm (OVC TTAC) cam kết giúp đỡ nạn nhân của tội phạm hồi phục tổn thương và mất mát từ những gì đã trải qua. Để làm điều này, chúng tôi dựa vào mạng lưới các nhà tư vấn được đào tạo có chuyên môn cao và chuyên gia làm việc bán thời gian trong nước có kinh nghiệm trực tiếp với các dịch vụ cho nạn nhân. Chúng tôi cung cấp các công cụ và nguồn lực miễn phí và đào tạo cả theo tiêu chuẩn và theo yêu cầu trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Hỗ trợ được mô tả bên dưới được thiết kế để đào tạo các nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân và mở rộng tiếp cận với mọi cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng không được cung cấp đầy đủ dịch vụ.

Nếu tổ chức của bạn cần trợ giúp đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh để phục vụ các nạn nhân tốt hơn trong cộng đồng, vui lòng liên hệ TTAC@ovcttac.org để yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc thông dịch. Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi có dịch vụ tiếp vận thông dịch và điện thoại video dành cho người khiếm thính.

Công cụ và Nguồn lực



Tài liệu hướng dẫn

Bất kỳ ai thực hiện đào tạo hoặc làm các bài trình bày về cách giúp đỡ nạn nhân của tội phạm sẽ thấy các tài liệu hướng dẫn của chúng tôi hữu ích. Các chủ đề bao gồm đào tạo cho luật sư và cố vấn về tấn công tình dục, các chiến lược phục vụ nạn nhân của tội phạm bị khuyết tật, các ảnh hưởng đối với nạn nhân và nhiều hơn nữa.

www.ovcttac.gov/InstructorMaterials



Hội thảo trực tuyến

Hội thảo trực tuyến là một cách thuận tiện để tương tác với giảng viên hướng dẫn và các học viên cùng tham gia học thông qua trao đổi, hỏi đáp và hỏi vòng người tham gia. Bạn có thể đăng ký để tham gia vào các cuộc hội thảo trực tuyến sắp tới hoặc bạn có thể xem lại các phiên bản ghi âm của các hội thảo trực tuyến trước đây. Các chủ đề bao gồm—

- Quyền của nạn nhân
- Nạn buôn người
- Tấn công Tình dục trong trường học và trong quân đội
- Bạo động gia đình

www.ovcttac.gov/Webinars



Các lĩnh vực tập trung đặc biệt

Có sẵn các tài liệu và nguồn lực để xây dựng các kỹ năng thực tế cần thiết cho dịch vụ nạn nhân hiệu quả ở một vài lĩnh vực chuyên môn. Đây là hai ví dụ về tài liệu chuyên môn được cung cấp—

- Cách làm việc với các nhóm và chuyên gia khác để giúp những người sống sót sau nạn buồn người.
- Các nguồn lực dành cho luật sư để bảo vệ quyền của nạn nhân và đại diện họ miễn phí hoặc với chi phí có thể chấp nhận.

www.ovcttac.gov/SpecialFocusAreas



Bộ công cụ

Chúng tôi cung cấp bộ công cụ bao gồm các thông tin và hướng dẫn thực tế để cung cấp các dịch vụ chất lượng cho nạn nhân. Bộ công cụ sau bao gồm một số chủ đề có sẵn—

- *Mạng lưới hỗ trợ nạn nhân của nạn mạo danh quốc gia*
- *Hướng dẫn điện tử về nhóm hành động chống buôn người*

www.ovcttac.gov/Toolkits



OVC TTAC

VĂN PHÒNG GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Đào tạo và Hỗ trợ



Đào tạo

Các chương trình đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho các nhóm nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân và các chuyên gia liên kết trong phạm vi một thẩm quyền cụ thể. Các chương trình đào tạo giúp xây dựng năng lực trong nhóm nhà cung cấp dịch vụ địa phương bằng cách cung cấp các nguồn lực này: điều phối tại chỗ, giảng viên hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn và sách hướng dẫn cho người tham dự.

www.ovcttac.gov/Training



Đào tạo trực tuyến

Học trực tuyến có thể bổ sung hoặc thay thế cho đào tạo tại chỗ khi những người tham gia ở các địa điểm khác nhau hoặc cần lịch trình linh hoạt. Các chương trình học trực tuyến của chúng tôi đề cập đến các chủ đề như—

- Đào tạo hỗ trợ nạn nhân cơ bản
- Hỗ trợ nạn nhân của nạn mạo danh
- Vận động cao cấp cho nạn nhân bị hiếp dâm trong quân đội
- Giúp đỡ nạn nhân người cao niên bị lạm dụng

www.ovcttac.gov/OnlineTraining



Hỗ trợ Kỹ thuật theo yêu cầu

Khi các chương trình đào tạo tiêu chuẩn không đáp ứng nhu cầu đặc biệt tại địa phương, chúng tôi có thể thiết kế việc hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia trong các lĩnh vực tội phạm, nạn nhân hóa và các chủ đề hỗ trợ nạn nhân.

www.ovcttac.gov/CTA



Học viện Hỗ trợ Nạn nhân Quốc gia

Học viện cung cấp trải nghiệm học chuyên sâu, tương tác trong việc xây dựng kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân với tối thiểu một năm kinh nghiệm. Chương trình đào tạo của Học viện gồm đào tạo tương tác, theo tốc độ riêng kết hợp với các hội thảo trực tuyến do các chuyên gia có chuyên môn hướng dẫn.

www.ovcttac.gov/NVAA



Học bổng Phát triển Chuyên môn

Trợ giúp tài chính cho các chuyên gia về dịch vụ cho nạn nhân và nhóm chuyên môn kết hợp có sẵn để trả cho các chương trình đào tạo và hội thảo.

www.ovcttac.gov/PDS



Hỗ trợ diễn giả

Các cố vấn có kinh nghiệm có thể làm cho hội thảo sắp tới, phiên họp đầy đủ, hội đồng hoặc phần trình bày ảnh hưởng đến nạn nhân hiệu quả và sinh động hơn.

www.ovcttac.gov/SpeakerSupport

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật thuộc Văn phòng giúp đỡ nạn nhân của tội phạm

9300 Lee Highway, Fairfax, VA 22031-6050

Điện thoại: 1-866-OVCTTAC (1-866-682-8822)

TTY: 1-866-682-8880

Fax: 703-225-2338 | Email: TTAC@ovcttac.org

www.ovcttac.gov

Tháng 1 năm 2017



OVCTTAC